

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ตรวจสอบบันทึกของลูกเพื่อดูว่าลูกจดจำฟอตลอดทั้งวันเป็นเวลาานานเพียงใด ตรวจสอบว่าลูกได้ทำผิดใดๆ หรือไม่ เพราะลูกแต่ละคนคือนักธุรกิจ
- คำถาม:** ลูกควรจะทำความเพียรพยายามได้อย่างไรในขณะที่สำรวจตรวจสอบตนเองเพื่อที่ลูกจะมีประสบการณ์ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด?
- คำตอบ:** นำโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ทำมาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า ซึ่งจะมาอยู่เบื้องหน้าลูกอยู่เรื่อยๆ เพียรพยายามต่อไปที่จะจดจำฟอเพื่อที่จะกลับมาสโตประธาน นำเอาสติปัญญาของลูกออกไปจากทุกทิศทาง, กลับมาสสำรวจตรวจสอบตนเองและจดจำฟอ ให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้และลูกจะมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

โอมชานติ ฟอนั่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ ลูกๆ รู้ว่าฟอทางจิตนั่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ฟอทางจิตคือฟอที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกทางจิตก็เป็นลูกที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน ฟอต้องให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูกทุกคน ผ่านผู้ใด? ฟอต้องให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่โลกผ่านลูกๆ ลูกๆ ของทั้งโลกไม่ได้มาและศึกษาที่นี้ นี้ลูกเรียกว่ามหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ทุกคนได้รับการหลุดพ้น ไม่ว่าจะลูกจะเรียกสิ่งนี้ว่าการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิตหรือไม่ก็ตาม ทุกคนต้องไปสู่การหลุดพ้นและแล้วไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าทุกคนไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตผ่านดินแดนแห่งการหลุดพ้น พวกเขาทั้งหมดต้องลงมา ทอยยกันมาเพื่อเล่นบทบาทของตนเอง และแล้วจนกระทั่งพวกเขาต้องอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น เวลาลูกๆ เกี่ยวกับผู้สร้างและสิ่งสร้าง สิ่งสร้างทั้งหมดนี้คงอยู่ตลอดไป เพียงฟอผู้เดียวเท่านั้นคือผู้สร้าง ดวงวิญญาณทั้งหมดคือลูกๆ ของฟอที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อลูกๆ เกี่ยวกับสิ่งนี้ลูกๆ ก็จะมาและศึกษา โยคะนี้ โยคะนี้สำหรับบาร์ตเท่านั้น ฟอมาในบาร์ต ฟอสอนการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงแก่ผู้คนของบาร์ต ฟอทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และให้ความรู้แก่พวกเขาว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไรด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้สิ่งนี้เช่นกัน มีลูกประจำของรูตราซึ่งได้รับการจดจำและกราบไหว้บูชา มีการจดจำว่ามีลูกประจำของผู้เลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน มีลูกประจำของผู้เลื่อมใสศรัทธาที่สูงสุดเหนือสิ่งใด หลังจากลูกประจำของผู้เลื่อมใสศรัทธาก็ควรจะมีความรู้ นี้ มีความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ นี้ มีลูกประจำของผู้เลื่อมใสศรัทธาและลูกประจำของรูตราด้วยเช่นกัน และแล้วสิ่งนั้นถูกเรียกว่าลูกประจำของรูตราเพราะวิชณุนั้นสูงที่สุดเหนือสิ่งใดในโลกมนุษย์ แต่เขาก็แสดงให้เห็นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ผู้ที่คือประชาบิดาบรรพมาและมีลูกประจำของเขาเช่นกัน ในที่สุดลูกประจำนี้จะถูกสร้างขึ้นมา เพราะเมื่อมันจะกลายเป็นลูกประจำของรูตราและลูกประจำแห่งชัยชนะของวิชณู ซึ่งพบพานันสูงที่สุดเหนือสิ่งใดและแล้วก็มีอาณาจักรที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดของวิชณู พวกเขาได้ทำรูปภาพที่สวยงามของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาไว้มากมาย แต่พวกเขาไม่มีความรู้ใดๆ เลย ลูกต้องแนะนำรูปภาพที่ลูกทำเพื่อที่ผู้คนจะสามารถเข้าใจได้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะปะปนชิวากับช่างกำ บาบออธิบายว่าทุกสิ่งในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของนิมิต ไม่มีเนื้อหนังและกระดูกที่นั่น พวกเขาเพียงแต่มีนิมิต มีบรรพมาที่สมบูรณ์พร้อมที่นั่นด้วยเช่นกัน แต่ท่านนั้นละเอียดอ่อนอย่างสมบูรณ์ เวลานั้นบรรพมาที่มีตัวตนต้องกลับมาละเอียดอ่อน(อะแวก) ผู้ที่มีตัวตนกลายเป็นผู้ที่ละเอียดอ่อนและแล้วเขาก็ถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้า มีการแสดงรูปภาพของท่านในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน บางคนไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและแล้วบอกว่า บาบอให้สุปึราส(น้ำมะม่วง)แก่เราดื่ม อย่างไรก็ตามที่นั่นไม่มีต้นไม้อะไรเลย มีต้นไม้อันสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าบาบอจะไปที่นั่นและนำเครื่องดื่มนั้นกลับมาให้ลูก ทุกสิ่งในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนนั้นเป็นเรื่องของนิมิต ลูกๆ รู้ว่าเวลาลูกต้องกลับไปบ้านและที่ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ฉันทวงวิญญาณนี้ในสูญสลายและร่างกายนี้สูญสลาย ลูกๆ มีความรู้ของดวงวิญญาณ ผู้คนเหล่านั้นไม่รู้แม้กระทั่งดวงวิญญาณคืออะไร พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งบทบาทของ 84 ชาติเกิดลูกบันทิกไว้ในดวงวิญญาณอย่างไร เพียงฟอเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้ ฟอให้ความรู้ของตัวฟอเองแก่ลูกและทำให้ลูกสโตประธานจากตโมประธานด้วยเช่นกัน ก็เท่านั้นเอง เพียงแต่ทำความเพียรพยายามนี้ต่อไป ฉันทวงวิญญาณ เวลานั้นฉันต้องมีโยคะกับฟอสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เพียงฟอผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ผู้ทรงพลังอำนาจ ชันยาสชีกีร้องเรียกหา โอิ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! บางคนแม้กระทั่งเรียกธาตุดิบว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เวลาลูกๆ กำลังได้รับความรู้ของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกันว่า ความเลื่อมใสศรัทธานั้นคงอยู่มานานเท่าไรและความรู้ที่คงอยู่มานานแค่ไหน ฟอนั่งที่นี้และอธิบายสิ่งนี้ ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งใดเลย ขณะที่เป็นมนุษย์ลูกกลายเป็นผู้มีสติปัญญาที่ตกต่ำ ในยุคทองพวกเขามี

สติปัญญาที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่งมากมาย ลูกๆต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่า ผู้ที่เหมือนเป็นเทพ แม้ว่าผู้คนมีความเชื่อในผู้รู้, ผู้เคร่งศาสนาและดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้น, แต่ก็ไม่มีการบูชาพวกเขาที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ไร้โชค มีราชา, ราชนีและปวงประชาโลกไม่รู้ว่ามีการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาเมื่อไรและอย่างไร สิ่งที่ถูกรับฟังที่นั่นเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งหมด ความลับของลูกประคำก็ได้มีการอธิบายแก่ลูกแล้วด้วยเช่นกัน พ่อฉันสูงสุดเหนือสิ่งใด ลูกประคำของท่านอยู่เบื้องบน รูดร่าไม่มีตัวตน และแล้วก็มีลูกประคำของลักษมีและนารายณ์ผู้ที่อยู่ในรูปที่มีตัวตนด้วยเช่นกัน ลูกประคำของบราห์มินไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในเวลา นี้ ลูกประคำของลูกๆบราห์มินจะถูกทำขึ้นมาในเวลาสุดท้าย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสู่คำถามและคำตอบมากมายเกินไปในสิ่งเหล่านี้ สิ่งหลักคือการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ และจดจำพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุด ต้องมีศรัทธาที่มั่นคง สิ่งหลักคือการทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ทั้งโลกไม่บริสุทธิ์และเวลานี้ต้องกลับมาบริสุทธิ์ ทุกคนมีความบริสุทธิ์ในโลกที่ไม่มีตัวตน และทุกคนบริสุทธิ์ในดินแดนแห่งความสุข ลูกกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่อุบัติภูมิที่บริสุทธิ์ นั่นหมายความว่าโลกที่บริสุทธิ์ได้รับการก่อตั้งขึ้นแล้วในเวลานี้ ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร พ่อพูดว่า มองดูซาร์ทของลูกตลอดทั้งวัน ฉันทำความผิดใดหรือไม่? นักธุรกิจจะดูแลบัญชีของตนเอง สิ่งนี้เป็นรายได้ด้วยเช่นกัน ลูกแต่ละคนคือนักธุรกิจ ลูกทำธุรกิจกับบาบา ลูกต้องตรวจสอบตนเองว่า ฉันมีคุณธรรมที่สูงส่งมากมายเพียงใด? ฉันจดจำพ่อมากเพียงใด? ฉันกลับมาปราศจากร่างมากเพียงใด? เรามาอย่างปราศจากร่างและเราต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง จนกระทั่งเวลานี้ทุกคนก็ยังคงลงมาเรื่อยๆ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถกลับบ้านในระหว่างกลางได้ ทุกคนต้องกลับไปด้วยกัน โลกไม่เคยอยู่อย่างว่างเปล่า มีการจดจำด้วยเช่นกันว่า “รามจากไปและราวันจากไป” แต่เวลานี้ทั้งสองก็ยังอยู่ที่นั่น เมื่อชุมนุมของราวันไปมันก็จะไม่กลับมา อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ที่นั่น เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกก็จะมีนิมิตของทุกสิ่ง ลูกต้องรู้ว่าโลกใหม่จะก่อตั้งขึ้นมาอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย และแล้วเพียงศาสนาของเราเท่านั้นที่จะคงอยู่ ลูกจะปกครองในยุคทอง ยุคเหล็กจะจบสิ้นลงและยุคทองต้องกลับมา เวลานี้มีสองชุมนุมของรามและราวัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น เวลานี้ลูกรู้ทั้งหมดนี้ พ่อพูดว่า พ่อจะค่อยๆบอกลูกถึงความลับทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป อะไรที่ลูกกำหนดไว้ในบันทึกก็จะได้รับการเปิดเผยอยู่เรื่อยๆ ลูกจะเข้าใจต่อไป ลูกจะไม่ได้รับการบอกสิ่งใดเป็นการล่วงหน้า นี่คือการวางแผนของละครด้วยเช่นกัน บันทึกนั้นก็เลยคลายออกมาเรื่อยๆ บาบาที่เฝ้าแต่พูดว่าความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะเฝ้าแต่เพิ่มขึ้นในสติปัญญาของลูก เช่นที่เครื่องบินที่หรือแผ่นเสียงยังคงเล่นต่อไป ดังนั้นมูสิคของบาบาก็จะดำเนินต่อไปด้วยเช่นกัน ความลับทั้งหมดของละครถูกบันทึกไว้แล้ว ไม่ใช่จะสามารถหยิบเพิ่มของเครื่องเล่นแผ่นเสียงขึ้นมาแล้วก็วางลงที่ใดเพื่อที่ส่วนนั้นจะสามารถซำรอยได้ ไม่เลย และแล้วสิ่งนั้นก็ซำรอยด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรใหม่ ไม่ว่าสิ่งใหม่ใดก็ตามที่พ่อได้บอกลูกจะซำรอย ลูกรับฟังสิ่งนี้และแล้วลูกก็จะถ่ายทอดสิ่งนี้ต่อไป ที่เหลือทั้งหมดนั้นแฝงตัว อาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ทั้งลูกประคำกำลังถูกสร้างขึ้น ลูกจะไปเป็นรายบุคคลและถือกำเนิดในอาณาจักร ราชา ราชนีและปวงประชาทั้งหมดจำเป็นต้องมี ลูกต้องเข้าใจทั้งหมดนี้ด้วยสติปัญญาของลูก อะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเราจะได้เห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้น ผู้ที่ไปจากที่นี่(เมื่อพวกเขาตาย)จะไปเกิดในครอบครัวที่ดีที่มั่งคั่ง แม้กระทั่งในเวลาี่ลูกก็จะได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีอย่างมากมายที่นั่น แม้กระทั่งเวลานี้ทุกคนก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่ประดับตกแต่งด้วยเพชรพลอย แต่พวกเขาไม่มีพลังมากนัก ลูกมีพลังในตัวลูก ที่ใดก็ตามที่ลูกไปลูกก็จะเปิดเผยตนเอง ลูกกลับมาสูงส่ง และดังนั้นเมื่อลูกไปที่นั่นลูกก็จะแสดงบุคลิกภาพที่สูงส่งของลูก เด็กๆที่เป็นเช่นปีศาจก็เฝ้าแต่ร้องไห้ตั้งแต่เกิด พวกเขาแม้กระทั่งสกปรก ลูกจะได้รับการดูแลในวิธีที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น ไม่มีเรื่องของสิ่งใดที่สกปรก ทุกวันนี้เด็กๆกลับมาสกปรกมาก สิ่งต่างๆเช่นนั้นจะไม่สามารถคงอยู่ในยุคทอง อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นสวรรค์ ไม่มิกลิ้นเหม็นเลยที่ลูกจะต้องขอให้ใครจูดรูปหอม จะมีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากในสวน ดอกไม้ที่นี่ไม่มีความหอมมากเช่นนั้น ที่นั่นทุกสิ่งมิกลิ้นหอม 100% ที่นี่ไม่มีกลิ่นหอมแม้กระทั่ง 1% แม้กระทั่งดอกไม้ที่นั่นก็ขึ้นหนึ่ง ไม่ว่าใครบางคนที่นี่จะมั่งคั่งแค่ไหน เขาก็ยังคงไม่มีความมั่งคั่งขนาดนั้น จะมีความหลากหลายของสิ่งต่างๆที่นั่น จาน ฯลฯ ที่นั่นทั้งหมดจะทำมาจากทองคำ ที่นั่นไม่มีสิ่งใดนอกจากทองคำ ในขณะที่ที่นั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับหิน มีทองคำแม้กระทั่งในทราย ลองคิดดูว่าจะมีทองคำมากมายเพียงใดที่นั่นที่จะใช้ในการสร้างอาคาร ฯลฯ อากาศที่นั่นก็จะไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไป ที่นั่นจะไม่มีความไม่สบายใดๆจากความร้อนที่ลูกต้องใช้พัดลม ชื่อที่แท้จริงของที่นั่นคือสวรรค์ ที่นั่นมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครกลายเป็นผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่าเหมือนกับลูก ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญลักษมีและนารายณ์อย่างมาก ต้องมีการสรรเสริญผู้เดียวเป็นอย่างมากที่ทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นที่พวกเขาเป็น เริ่มแรกก็เป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีอะไรเจือปน และแล้วความเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าเทพก็เริ่มขึ้น นั่นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการกราบไหว้บูชาวัตถุธาตุ เพราะร่างกายเหล่านั้นไม่คงอยู่อีกต่อไป มีการกราบไหว้วัตถุธาตุทั้งห้า ลูกจะไม่พูดสิ่งนี้สำหรับชีพบาบา พวกเขาได้ทำรูปปั้นบูชาจากทองคำหรือวัสดุอื่นๆเพื่อกราบไหว้บูชา จะไม่มีการกล่าวว่ดวงวิญญาณเป็นทองคำ ดวงวิญญาณทำ

มาจากอะไร? พวกเขาจะบอกลูกได้ทันทีว่าภาพลักษณ์ของชีวาทำมาจากวัสดุใด แต่ไม่มีใครสามารถบอกลูกได้ว่าดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุดทำมาจากอะไร ในยุคทองแม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็บริสุทธิ์ ที่นี้สิ่งเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกๆที่กำลังเพียรพยายามก็จะมีความคิดเช่นนั้นอยู่เรื่อยๆ พ่อพูดว่า ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเช่นกัน อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้น ก่อนอื่นจงจดจำพ่อ นำสติปัญญาของลูกออกไปจากทุกทิศทางและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ละทิ้งสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ยินและทำให้สิ่งเดียวนั้นมั่นคง จันต้องกลับมาสโตประธาน และแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในยุคทองทุกวงจรถ้าจะเกิดขึ้น ไม่สามารถมีความแตกต่างใดๆในสิ่งนั้นได้ สิ่งหลักคือการจดจำพ่อ สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม จงทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ พายุมากมายจะมา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกเคยทำมาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าจะมาอยู่เบื้องหน้าลูก ดังนั้นนำสติปัญญาของลูกออกไปจากทุกทิศทาง และทำความเพียรพยายามที่จดจำพ่อในขณะที่อยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเอง เวลานี้ลูกมีการตระหนักรู้ แต่นั่นก็ตามลำดับกันไปเช่นกันตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ผู้เดียวสามารถบอกได้จากงานรับใช้ของลูกเช่นกัน ผู้ที่ทำงานรับใช้ก็จะมีความสุขจากงานรับใช้นั้น ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้คือการได้รับมาจากผู้ที่ทำงานรับใช้อย่างดี พวกเขามาที่นี้อย่างเป็นทางการ และแล้วก็จะเป็นที่รู้ได้อย่างรวดเร็วว่าใครคือมหาระตี ใครคือผู้ชี้นำและใครคือกองทัพเท่า อัชชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บ๊อบดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะกลับมาสโตประธาน นำสติปัญญาของลูกออกไปจากทุกทิศทาง จงละทิ้งทุกสิ่งอื่นและฝึกฝนอยู่อย่างปราศจากร่าง สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน

2. นำความคิดที่ดีเข้ามาสู่สติปัญญาของลูก คิดถึงสิ่งที่จะมีในอาณาจักร(สวรรค์)ของลูก และทำให้ตัวลูกเองมีค่ามากเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี นำสติปัญญาของลูกออกจากทุกสิ่งของที่นี่

**พร:** พร: ขอให้ลูกเต็มเปี่ยมและตัดเทียม และอยู่เหนือความปรารถนาที่มีขีดจำกัดทั้งหมดและได้รับผลของการรับใช้

การทำงานรับใช้หมายถึงการทำให้ผล หากงานรับใช้ใดที่ทำให้ลูกไม่พอใจ และแล้วงานรับใช้นั้นก็ไม่ใช่งานรับใช้ ลูกอาจจะหยุดทำงานรับใช้นั้น แต่อย่าปล่อยความพอใจของลูกหายไป เช่นเดียวกับผู้ที่มีความพอใจทางร่างกายก็จะอยู่อย่างพอใจอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกันผู้ที่จิตใจพอใจก็จะพอใจ ความพอใจ (Contentment) เป็นสิ่งซึ่งบอกถึงความพอใจ (satisfaction) ดวงวิญญาณที่พอใจจะไม่หิวกระหายต่อความปรารถนาที่มีขีดจำกัดใดๆ เช่นชื่อเสียง เกียรติยศ การหลุดพ้นจากบาป หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะอยู่เหนือความปรารถนาที่มีขีดจำกัดใดๆอย่างสม่ำเสมอ และเต็มเปี่ยมและตัดเทียม

**คติพจน์:** การก้าวไปข้างหน้าในงานรับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์หมายถึงการสะสมในบัญญัติบุญของลูก

\*\*\* โอม ขานติ \*\*\*